



วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย

**ด่วนที่สุด**

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๕๖๕๗

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด จำนวน ๒ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการดำเนินการให้มีการจัดตั้งตลาดกลางเพื่อเป็นศูนย์กลางการขายส่งสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนมากขึ้นและส่งเสริมให้เกิดตลาดประชารัฐอย่างยั่งยืน โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายการดำเนินการของตลาดดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงการค้าปลีกและค้าส่งสินค้าเกษตร สินค้าประมง และสินค้าปศุสัตว์ และให้พิจารณาจัดระบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ให้เหมาะสม โดยให้พิจารณาแนวทางการเชื่อมโยงตลาดในแต่ละภูมิภาคโดยใช้กลไกประชารัฐด้วย ทั้งนี้ ให้เร่งดำเนินการดังกล่าวข้างต้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน และ ๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ประเด็นการจัดให้มีศูนย์รับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ขึ้นที่ศูนย์ดำรงธรรมของทุกจังหวัด โดยให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีศูนย์รับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ขึ้นที่ศูนย์ดำรงธรรมของทุกจังหวัด และให้นำหนังสือและสิ่งพิมพ์ดังกล่าวไปให้ห้องสมุดประชาชน โรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนได้มีโอกาสอ่านหนังสือดี มีประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต รายละเอียดปรากฏตามแบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) ของสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย Banner “ข้อสั่งการจากการประชุม ครม.”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๕

แบบสรุบบื้องต้นของนายกรัฐมนตรีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลายางานผล
๑.	ด้านเศรษฐกิจ	<p>๑. การดำเนินการให้มีการจัดตั้งตลาดกลางเพื่อเป็นศูนย์กลางการขายส่งสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้มีการจัดตั้งตลาดกลางเพื่อเป็นศูนย์กลางการขายส่งสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระหว่างผู้ผลิต/เกษตรกรและผู้จำหน่ายสินค้าปลีกในพื้นที่ให้ครบทุกจังหวัดภายในปี ๒๕๖๑ โดยพิจารณากำหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสม และพิจารณานำกลไกประชารัฐมาสนับสนุนการดำเนินการด้วย นั้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนมากขึ้นและส่งเสริมให้เกิดตลาดประชารัฐอย่างยั่งยืน ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายการดำเนินการของตลาดดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงการค้าปลีกและค้าส่งสินค้าเกษตร สินค้าประมง และสินค้าปศุสัตว์ และให้พิจารณาจัดระบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ให้เหมาะสม โดยให้พิจารณาแนวทางการเชื่อมโยงตลาดในแต่ละภูมิภาคโดยใช้กลไกประชารัฐด้วย เช่น การส่งเสริมให้ประชาชนที่มียานพาหนะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ การสนับสนุนให้มีการซื้อขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้เร่งดำเนินการดังกล่าวข้างต้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน</p>	<p>ปค./พช./ สธ./อต./ จังหวัด ทุกจังหวัด/ กทม./ สนผ.สป. (กทพ.)</p>	<p>ให้ สนผ.สป. (กทพ.). เป็นหน่วยงาน หลัก ประสานงาน กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ ตามข้อสั่งการ ดังกล่าว</p>	<p>ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓ เดือน</p>
๒.	ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ	<p>๒. การจัดการประกวด Miss Universe 2018 ตามที่จะมีการจัดการประกวด Miss Universe 2018 ขึ้นในประเทศไทยในช่วงปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ประเทศไทย</p>	<p>ปค./กทม.</p>	<p>ให้ ปค. เป็นหน่วยงาน หลัก ประสานงาน</p>	<p>-</p>

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลายางานผล
		<p>ได้ในหลากหลายมิติทั้งในด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ นั้น ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่ผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงานตามความเหมาะสม เช่น การเยี่ยมชม การใช้สถานที่ การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อให้การจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานด้วย</p>		<p>กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว</p>	
		<p>๓. การจัดให้มีศูนย์รับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ชั้นที่ศูนย์ดำรงธรรมของทุกจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีศูนย์รับบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ชั้นที่ศูนย์ดำรงธรรมของทุกจังหวัด และให้นำหนังสือและสิ่งพิมพ์ดังกล่าวไปให้ห้องสมุดประชาชน โรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้กับประชาชน ได้มีโอกาสอ่านหนังสือดี มีประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป</p>	<p>ศตธ.มท./ จังหวัด ทุกจังหวัด/ กทม.</p>	<p>ให้ ศตธ.มท. เป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว</p>	<p>-</p>

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สนผ.สป.  
โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๕ สีสาร สป. ๕๐๔๘๒